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Để nâng cao chất lượng ảnh báo chí
21:33 24/03/2017 
Tác giả: Admin

Trong số tháng 11/2016, Tạp chí Người Làm Báo đã đề cập thực trạng của ảnh báo chí 

Việt Nam. Trong số này, phóng viên ghi lại ý kiến của một số nhà nhiếp ảnh, nhà báo và 

giảng viên giảng dạy nhiếp ảnh báo chí với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng 

của ảnh báo chí.
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Bức ảnh chụp lại khoảnh khắc đối đầu giữa nhà hoạt động da màu Ieshia Evans và cảnh sát chống 

bạo động trong một cuộc biểu tình bên ngoài Sở Cảnh sát Baton Rouge, bang Louisiana, Mỹ ngày 

9/7/2016 đạt giải nhất ảnh đơn hạng mục ảnh Các vấn đề đương đại, thuộc về bức ảnh của nhiếp 

ảnh gia Jonathan Bachman, Nữ y tá Evans, 28 tuổi, biểu tình phản đối vụ 2 cảnh sát da trắng bắn 

chết một thanh niên da màu có tên Alton Sterling nhằm chống lại nạn phân biệt chủng tộc cố hữu 

tại Mỹ.



ÔNG VŨ KHÁNH, CHỦ TỊCH HỘI NGHỆ SĨ NHIẾP ẢNH VIỆT NAM:
Image not found or type unknown

Ảnh báo chí chưa đáp ứng được nhu cầu của công chúng

PV: Ông có thể nói rõ hơn thực trạng ảnh báo chí Việt Nam hiện tại, nếu còn hạn 

chế thì nút nào để tháo gỡ, và làm thế nào tốt hơn?

Ông Vũ Khánh: Còn rất nhiều vấn đề. Nhiều người chắc đồng ý với tôi là ảnh báo chí Việt

Nam đến nay còn yếu, chưa đáp ứng được nhu cầu của công chúng, của bạn đọc. Cụ thể,

ảnh báo chí của Việt Nam hơi hiền, chưa sắc sảo trong cách thể hiện, dù nội dung, đề tài

tốt. Ảnh “hiền” vì sao, theo tôi có 2 cái cần đối với người chụp ảnh báo chí, đó là tính báo

chí và nghiệp vụ nhiếp ảnh. Phóng viên, nhà báo thường không có được cả 2 cái này cùng

lúc thành ra trong từng bức ảnh thì tính báo chí, đề tài có thể hay, tốt, nhưng nghiệp vụ

nhiếp ảnh chưa đạt yêu cầu, hoặc ngược lại.

Cái nữa liên quan đến tòa soạn, nói chung các tòa soạn chưa quan tâm đến ảnh báo chí, chỉ

coi ảnh báo chí là thứ yếu. Cách nhìn, cách sử dụng ảnh báo chí cũng theo khuôn mẫu. Vì

thế anh em chụp ảnh cũng lười, kém sáng tạo, họ có thể chụp nhiều, nhưng không được sử

dụng những ảnh mới, lạ về cách thể hiện. Có lãnh đạo tờ báo thì chỉ cho ảnh là để minh họa

mà không phải là một tác phẩm báo chí. Về cơ cấu, tôi thấy hầu như các báo của chúng ta

chưa biên chế biên tập viên ảnh mà để thư ký tòa soạn làm luôn, nếu có thì cũng sử dụng

không hết công suất và quy trình, làm cho tờ báo không được lợi nhất về hình ảnh.

PV: Theo ông, công tác đào tạo nhân lực cho ảnh báo chí ra sao?

Ông Vũ Khánh: Đào tạo cũng có lỗ hổng. Như tôi nói, chúng ta phải đào tạo cả nghiệp vụ

báo chí lẫn nghiệp vụ nhiếp ảnh. Ảnh cũng như bài viết, cũng một vấn đề, nhưng phóng

viên có thể viết hay, có thể viết dở. Như tôi nói ở trên, các nhà trường đào tạo phải làm sao

cho sinh viên trở thành một nhà báo chụp ảnh chứ không chỉ là một thợ ảnh chụp ảnh báo

chí.

PV: Ông có lời khuyên nào cho các tờ báo?

Ông Vũ Khánh: Các tờ báo cần quan tâm hơn đến ảnh báo chí. Đó là thể loại tác phẩm

báo chí có sức mạnh. Thường người ta xem xong mới đọc, chứ không phải là ngược lại. Các

tòa soạn cũng phải đào tạo lại cho anh em làm ảnh báo chí. Tôi nghĩ là mỗi tờ báo đều phải

có một người giỏi về ảnh để làm biên tập viên ảnh. Tôi đã đến nhiều tờ báo trong và ngoài

nước và thấy biên tập viên ảnh là rất cần. Đó là một người chụp ảnh tốt, nghiệp vụ báo chí

tốt, chứ mới ra trường là không được rồi. Họ sẽ là người định hướng cho người đi chụp, và

chọn ảnh sau khi chụp, là người quyết định đăng ảnh này hay không đăng ảnh nào. Khi đó

các ban thư ký, ban biên tập sẽ rất nhàn.

http://nguoilambao.vn/chup-anh-bao-chi-tuong-de-ma-kho-n4095.html


NHÀ BÁO HOÀI LINH, TRƯỞNG PHÒNG ẢNH BÁO TUỔI TRẺ:
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Có biên tập viên chuyên nghiệp, chất lượng ảnh sẽ nâng cao

PV: Là một trong số ít có biên chế chức danh biên tập viên ảnh, ông có thể nói 

phòng ảnh Báo Tuổi Trẻ ra đời khi nào, kết quả hoạt động ra sao?

Nhà báo Hoài Linh: Cách đây khoảng chục năm, Ban Biên tập Tuổi Trẻ đã thành lập

phòng ảnh. Đây có thể nói là việc làm đột phá để nâng cao chất lượng ảnh trên các ấn

phẩm của Tuổi Trẻ. Nhờ có phòng ảnh, cũng như tạo ra được một cơ chế hoạt động cho

phòng ảnh mà chất lượng ảnh của Tuổi Trẻ dần dần được nâng lên.

PV: Mô hình vận hành về ảnh của Tuổi Trẻ là như thế nào, ông có thể chia sẻ với 

các báo khác?

Nhà báo Hoài Linh: Việc quan trọng nhất của chúng tôi là chụp ảnh và chọn ảnh đăng báo

hàng ngày. Theo đó, mỗi ngày chúng tôi tham gia giao ban, chia sẻ đề tài cùng các ban

chuyên môn, sau đó phòng ảnh sẽ phân công phóng viên ảnh đi chụp ảnh cho các bài cần

có ảnh. Khi có ảnh về, biên tập viên sẽ là người chọn, biên tập và chuyển cho ban thư ký,

biên tập viên ảnh cũng “đi theo” bức ảnh đến khâu cuối cùng. Ảnh của phóng viên viết cũng

được xử lý như vậy.

http://nguoilambao.vn/chup-anh-bao-chi-nhung-khong-hieu-anh-bao-chi-la-gi-n2791.html


THS DƯƠNG QUỐC BÌNH, GIẢNG VIÊN NHIẾP ẢNH, HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN 
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TRUYỀN:

Người chụp ảnh báo chí phải có đam mê

PV: Từng có thời gian học ảnh ở Mỹ, ông đánh giá thế nào về ảnh báo chí ở Việt 

Nam?

ThS. Dương Quốc Bình: Tôi thấy những năm qua ảnh báo chí Việt Nam có sự phát triển,

với nhiều tay máy trẻ, được tiếp cận với công nghệ mới. Các trang báo cũng thấy xuất hiện

nhiều hơn các câu chuyện bằng ảnh, các phóng sự ảnh. Đó là điều rất dễ thấy nếu so với 5-

10 năm trước. Nhưng về kinh tế, thì tôi thấy nói chung chưa xứng đáng với lao động của

người làm ảnh báo chí. Phóng viên ảnh rất tốn công sức, thời gian, phải lăn lộn ở hiện

trường chứ không thể email, gọi điện để có thông tin như người làm báo viết. Thế nhưng

theo tôi, nhuận bút ảnh rất thấp và chưa tạo ra một môi trường báo chí thân thiện, giúp

người chụp ảnh báo chí có thêm tình yêu nghề nghiệp, và sống được bằng nghề của mình.

PV: Ông có thể nói về công tác đào tạo?

ThS. Dương Quốc Bình: Những hạn chế tôi nói ở trên khiến chúng ta không có các tay

máy xuất sắc, dẫn đến không có các giảng viên ảnh báo chí xuất sắc. Giảng viên chúng tôi

nếu không có thực tế, không thể có bài giảng hay vì nghề ảnh báo chí không phải là lý luận,

mà là thực tiễn. Ngược lại, vấn đề cũng ở phía người học. Người làm ảnh báo chí cần 3 yếu

tố là sức khỏe, bản lĩnh và niềm đam mê. Nhưng trong một lớp đào tạo ảnh báo chí thường

có 40 - 50 sinh viên nhưng chỉ có một vài em có niềm đam mê. Nhiều em nói là có niềm

đam mê, nhưng không biết đó là sự say mê và đánh đổi cộng lại, nếu không có điều này thì

khó mà trở thành người chụp ảnh báo chí giỏi được. Từ góc độ nhà trường, tôi thấy tuyển

sinh viên báo chí, trong đó có sinh viên ảnh báo chí mà thi các khối C khối D là không hợp

lý. Báo chí không phải là sáng tác, mà phải là tư duy logic, nên thi khối A. Cái nữa là thiết bị,

nhiều em đi học ảnh báo chí nhưng chỉ mua được cái máy ảnh bình thường, dùng cũng được

nhưng khó có thể tiện cho tác nghiệp bằng các máy ảnh tốt, có thể chụp trong ánh sáng

yếu, hoặc dùng độ mở lớn để làm nổi bật nhân vật chẳng hạn...

PV: Ông có thể chia sẻ điều gì với các bạn trẻ muốn theo nghề ảnh báo chí?

ThS. Dương Quốc Bình: Dưới góc độ một giảng viên, tôi muốn các em phải có niềm đam 

mê theo cách tôi nói trên, các em cũng đừng nghèo quá, mỗi lớp cũng không nên đông quá,

tầm khoảng 10 người thì dạy và học mới chất lượng. Từ góc độ sinh viên, tôi thấy nhiếp ảnh

như một cô gái, nếu ta yêu thì đừng đòi hỏi gì cả. Cái được của nghề, hãy coi như là phần

thưởng. Báo chí đang khó khăn, nhưng nếu đã yêu nghề thì vẫn có thể sống được.

PV: Ông có thể kể vài thông tin về nghề ảnh báo chí ở Mỹ và rút ra điều gì đó cho 

ảnh báo chí Việt Nam? 

ThS. Dương Quốc Bình: Ở Mỹ, chất liệu cho nghề ảnh báo chí không phong phú như ở ta,

ra đường là thấy chuyện có thể chụp được ảnh báo chí. Vậy nên họ phải đến các vùng đất

khác là những nơi có vấn đề xã hội, nhân đạo, hoặc chiến tranh để tác nghiệp. Về cách sử

dụng ảnh thì họ khác mình rất nhiều. Ví dụ, với báo Mỹ thì một ảnh minh họa cũng là tin

tức, là một phần của bài báo, chứ không để cho vui, cho có. Năm 2011 - 2013, báo chí Mỹ

sa thải rất nhiều phóng viên ảnh, nhưng nhiều báo lại tuyển những người biết cả viết lách,

quay phim. Bên mình cũng có xu hướng multimedia phóng viên báo chí như vậy, dẫn đến

việc phóng viên viết cũng phải biết chụp ảnh. Mặt tiêu cực của việc này là sẽ xuất hiện

nhiều bức ảnh kém chất lượng, nhưng về dài lâu thì sẽ tốt hơn.

http://nguoilambao.vn/chup-anh-that-dau-co-de-n2616.html
http://nguoilambao.vn/nghe-bao-can-lam-lua-say-me-n2265.html
http://nguoilambao.vn/nghe-bao-can-lam-lua-say-me-n2265.html


NHÀ BÁO HOÀNG HÀ, TRƯỞNG BAN ẢNH VÀ VIDEO, BÁO ĐIỆN TỬ ZING.VN:
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Nhuận bút cao cũng là một động lực

PV: Ông có thể chia sẻ về quan niệm của lãnh đạo Zing.vn về ảnh báo chí?

Nhà báo Hoàng Hà: Lãnh đạo của chúng tôi luôn đề cao chất lượng ảnh, việc có cả một

ban về ảnh, video mà tôi là trưởng ban, cũng như số lượng 5 phóng viên ảnh chuyên trách

có thể là chứng minh. Chúng tôi luôn cố gắng kiểm soát đến mức cao nhất chất lượng ảnh 

báo chí mà mình đăng tải, trừ một số trường hợp bất khả kháng. Chúng tôi cũng cố gắng

cao nhất để có chế độ nhuận bút cao hơn một số báo khác. Chẳng hạn một bài - ảnh thì

nhuận bút tối thiểu cũng là 300.000 đồng, tối đa thì lên đến 3 triệu đồng. Chúng tôi nghĩ

rằng, nhuận bút cao cũng là một động lực.

PV: Ông có thể nói gì về ảnh báo chí của một số báo mạng Việt Nam?

Nhà báo Hoàng Hà: Có một tình trạng chung là phóng viên ảnh thì thường yếu mảng viết

bài, ngược lại ở nhiều báo mạng khác thì phóng viên viết thường chụp cả ảnh và đó thường

là những bức ảnh chưa tốt. Tôi nghĩ cái này liên quan đến đào tạo, nhưng thực sự thì công

tác đào tạo ảnh báo chí của mình chưa tốt. Nhiều em sinh viên ra trường, tay nghề chưa

cao, nhưng cũng xác nhận rằng chính các thầy của mình cũng chưa giỏi./.

Lưu Quang Phổ (thực hiện)

Link bài viết: https://nguoilambao.vn/de-nang-cao-chat-luong-anh-bao-chi

http://nguoilambao.vn/ong-vu-quoc-khanh-chat-luong-anh-bao-chi-viet-nam-con-thap-n2627.html
http://nguoilambao.vn/ong-vu-quoc-khanh-chat-luong-anh-bao-chi-viet-nam-con-thap-n2627.html
https://nguoilambao.vn/de-nang-cao-chat-luong-anh-bao-chi

